
Nýr skóli í Skarðshlíð
Stýrihópur 1. Fundur
Fundartími: Þriðjudagur 19. janúar kl. 15:00
Fundarstaðður: Fundarherbergi bæjarráðs

Mættir: Rósa Guðbjartsdóttir RG
Einar Birkir Einarsson EBE
Adda María Jóhannsdóttir AMJ
Magnús Baldursson MB
Sigurður Haraldsson SH

Til fundarins mætti Guðmundur Sverrisson frá Hagdeild og fór yfir íbúatölur í Vallahverfi
SH kynnti nýtt skipulag og staðsetningu nýs skóla

 Fyrsti áfangi skólans þarf að vera tilbúinn haustið 2017
 Þarf að taka ákvörðun um hvaða árgangar byrja í skólanum – t.d. 1.-4.bekkur
 SH listar upp dagsetningar hvenær allir áfangar framkvæmdarinnar þurfa að hefjast til að 

fyrsti áfanginn verði tilbúinn til afhendingar 1. Júlí 2017
 Rætt um hvenær æskilegt væri að ráða skólastjóra
 Skoðaðir verði nýjustu skólar á höfuðborgarsvæðinu 
 Fulltrúar í starfshópi fái senda skýrslu um skóla í Hamranesi

Ákveðið að næsti fundur verði með öllum starfshópnum fimmtudaginn 28. jan. kl. 15:30

Hf. 19.01.2016
MB


